



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชนุดพร รัตนมงคล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวเอกนรินทร์ พิมพ์พร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวพรพรรณ พวงเจริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมชาย ธีระวิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเอกนรินทร์ พิมพร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๒๓๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเอกรินทร์ พิมพ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ ๓ ปี มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. มารดาแจ้งว่าเด็กมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบมา ๒ วัน เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แรกเริ่มผู้ป่วย รู้สึกตัวดี ร้องไห้ ไอมีเสมหะ หายใจหอบหน้าอกบวม ประเมินสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๘ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังได้ร้อยละ ๙๕ ค่าความดันโลหิต ๑๐๒/๖๒ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม แพทย์ฟังปอดได้ยินเสียงกรอบแกรบ เสียงเสมหะ ถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบฝ้าขาวบริเวณปอดขวาข้าง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบ ให้การรักษาโดยพ่นยาขยายหลอดลม ๒ ครั้ง หลังพ่นยาพบว่าผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบอยู่ จึงรับตัวไว้เพื่อรักษาต่อที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม อธิบายอาการ การดำเนินโรค แผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกับญาติ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ญาติเข้าใจยอมรับแผนการรักษาของแพทย์ สัญญาณชีพก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๓๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๔ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังได้ร้อยละ ๙๖ ระหว่างรับตัวไว้ในความดูแลได้ศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบเป็นเวลา ๕ วัน ตรวจเยี่ยมอาการทั้งหมด ๔ ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาล ๔ ปัญหา ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขและแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สัญญาณชีพก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้าน อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังได้ร้อยละ ๙๙ ค่าความดันโลหิต ๑๑๐/๖๘ มิลลิเมตรปรอท รวมเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน และนัดมาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อติดตามอาการและการรักษาของผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ญาติเรื่องการรับยาตามแผนการรักษา การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ ช่องทางการใช้บริการสุขภาพ ญาติของผู้ป่วยเด็กกับทราบเข้าใจการดูแลเด็กต่อเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค
๒. ญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดง การดำเนินของโรค และวิธีการดูแลรักษาพยาบาล
๓. ญาติมีความรู้ในการดูแลเด็กเมื่อกลับไปอยู่บ้าน และรับทราบช่องทางการใช้บริการทางสุขภาพ เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือสอนการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อในการสอนญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่แพทย์สั่งให้ล้างจมูกต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อสามารถดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

๒. เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กป่วยมีความรู้และสามารถล้างจมูกให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีแนวทางการแนะนำและสอนการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็ก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กเกิดความมั่นใจและสามารถล้างจมูกได้อย่างถูกต้อง

๒. เป็นแนวทางการให้คำแนะนำและสอนการล้างจมูกให้ญาติหรือผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคทั่วไป ER และห้องสังเกตอาการ

๓. เพื่อเป็นการพัฒนางานคุณภาพการรักษายาบาลของหน่วยงาน